

เล่าเรื่องหุ้น-การเงิน

- แว่วไอพีโอครึ่งปีหลังน่าจะหอมหวานมากขึ้น หลังจากหุ้น**แอลที เทเลคอม (ALT)** เข้ามาเทรดในวันที่ 3ก.ค. ซึ่งเป็นวันทำการวันแรกของครึ่งปีหลัง ล่าสุดหุ้น**บิสซิเนสโกลเม็นท์ (BIZ)** ก็เดินสายโรดโชว์อย่างหนัก ตั้งแต่ชลบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, ราชบุรี และพิษณุโลก โดยบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ ที่ปรึกษาทางการเงินและบล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) แกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ประทับข้างผู้บริหารระหว่างการให้ข้อมูลนักลงทุนทุกงาน

ดูจากผลงานที่ผ่านมาของ 2 ซี แอสเซทโพรฯ และบล.ฟิลลิปแล้ว เชื่อมือได้ว่าหุ้นไอพีโอจะกระจายสู่นักลงทุนรายย่อยอย่างทั่วถึง แม้ว่า BIZ จะขายหุ้นไอพีโอเพียงแค่ 100 ล้านหุ้นก็ตาม

- ส่วนเอกชัยการแพทย์ (EKH) อีก 1 ไอพีโอก็เตรียมเดินสายโรดโชว์เหมือนกัน โดยวางแผนไว้ในวันที่ 6 และ 8 ก.ค. แล้วเสร็จเมื่อไหร่จะรีบสรุปราคาหุ้นไอพีโอทันที จากนั้นก็เดินหน้าเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ในเร็ว ๆ นี้ **'สมภพ กิระสุนทรพงษ์'** กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงินบอกว่า เอกชัยการแพทย์มีความสามารถในการทำกำไรสูง มีโอกาสในการเติบโตจากศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางที่จะมีผลต่อการเติบโตของกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

- **หุ้นผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT)** วานนี้ (5 ก.ค.) ปิดการซื้อขายที่ 5.15 บาท มูลค่าการซื้อขาย 5.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นคนละภาพกับความเคลื่อนไหวราคาหุ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้ว (27 มิ.ย.) ที่ราคาบวกทุกวัน ต่อเนื่อง 5 วันทำการ จนเมื่อวันที่ 4 ก.ค. ก็มีรายการบ๊วกล็อต 90.69 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.65% ของทุนจดทะเบียน ราคาเฉลี่ย 5.20 บาท สูงกว่าราคาในกระดานเมื่อวันที่ 4 ก.ค. รวมมูลค่าการทำรายการ 471.62 ล้านบาท แต่ทางบริษัทก็ยังไม่มีการชี้แจงแถลงไขใดๆ

เมื่อเปิดดูชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วพบว่า เป็นโครงสร้างที่น่าสนใจ เพราะ 5 อันดับแรก มีนักลงทุนบุคคลเพียง 1 คน คือ ประกิต ประทีปะเสน ถือหุ้น 1.16% หรืออันดับที่ 4 ส่วนอันดับ 1 คือ มายเรียด วัสดุ ถือ 60.03%, อันดับ 2 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว ถือ 2.29%, อันดับ 3 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ถือ 1.63% และอันดับ 5 กองทุนเปิดบัวหลวง สิริผลบรรษัทภิบาล ถือ 1.01%

- **หุ้นอินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)** ซึ่งเพิ่งพ้นจุดต่ำสุดที่ 25 บาท มาไม่กี่เดือน และเริ่มวิ่งมาเกิน 30 บาท แต่เมื่อวันก่อนราคากลับหล่นมาต่ำกว่า 30 บาท ทำเอานักลงทุนหวาดหวั่นถึงขั้นสอบถามไปยัง IR ของบริษัท ซึ่ง **ริชาร์ด โจนส์** หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร IVL ก็ยืนยันให้ทุกคนสบายใจไปว่า ถ้ากังวลว่า Brexit จะกระทบยอดขายหรือกำไรของเรา ก็ขอให้เลิกกังวลได้ เพราะกว่า worldwide กว่านั้น